

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm 2023**

Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 03/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023; Kế hoạch số 92/KH-HĐPH ngày 17/4/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thanh Hóa về kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh năm 2023; UBND huyện Hoàng Hóa báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm 2023, như sau:

#### **I. CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT**

##### **1. Ban hành Kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai**

Thực hiện Kế hoạch, Hướng dẫn, chỉ đạo của UBND tỉnh và Chương trình công tác năm 2023, UBND huyện kịp thời ban hành các văn bản triển khai, hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023, chỉ đạo các phòng, ngành; UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền, cụ thể:

- Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 18/01/2023 về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023;

- Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 12/01/2023 về kiểm tra công tác đăng ký, quản lý hộ tịch; ban hành văn bản; xử lý vi phạm hành chính; chứng thực; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và hoà giải ở cơ sở năm 2023;

- Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 20/02/2023 về Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Hoàng Hóa năm 2023;

- Công văn số 190/UBND-TP ngày 02/02/2023 phổ biến các Luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2 và triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Công văn số 527/UBND-TP ngày 09/3/2023 về việc triển khai thực hiện “Đề án tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”.

- Công văn số 668/UBND-TP ngày 22/3/2023 về việc đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng.

- Công văn số 1046/UBND-TP ngày 26/4/2023 về hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

## **2. Kết quả hoạt động Công tác Phổ biến giáo dục pháp luật**

### *a. Xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ làm công tác PBGDPL*

Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật thường xuyên được quan tâm; qua đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm, chất lượng và kỹ năng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định số 1096/QĐ-UBND ngày 03/4/2023 về việc công nhận Báo cáo viên pháp luật huyện Hoàng Hóa, gồm 25 người; Quyết định số 1097/QĐ-UBND ngày 03/4/2023 về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Hoàng Hóa, gồm 30 người; đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật cấp xã được công nhận là 423 người. Nhìn chung, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật cơ bản có kiến thức pháp luật, kiến thức xã hội; được bồi dưỡng, tiếp cận các văn bản pháp luật, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

### *b. Nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật*

Xuất phát từ đặc điểm, điều kiện của địa phương, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Hoàng Hóa luôn xác định việc đẩy mạnh tuyên truyền, PBGDPL cho người dân trên địa bàn là việc làm có ý nghĩa quan trọng, vì vậy Huyện ủy, UBND huyện đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành trên địa bàn căn cứ tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL cho phù hợp với từng đối tượng của người dân. Các nội dung tuyên truyền đều được xây dựng đảm bảo tiêu chí “ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ”; chất lượng, hiệu quả tuyên truyền PBGDPL ngày càng được nâng cao; công tác phối hợp trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật tiếp tục được tăng cường, từng bước góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn.

Bám sát các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023, công tác tuyên truyền PBGDPL được triển khai có trọng tâm, trọng điểm và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trên địa bàn.

UBND các xã, thị trấn phối hợp lồng ghép tổ chức 36 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật với 3.521 lượt người tham gia; tập trung tuyên truyền pháp luật trên hệ thống loa truyền thanh của địa phương vào khung giờ thích hợp, với hàng trăm buổi cho hàng nghìn lượt người nghe; tổ chức treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền trên các trục đường chính để tuyên truyền pháp luật về quản lý, sử dụng pháo nổ, tuyên truyền pháp luật nghĩa vụ quân sự, pháp luật về an toàn thực phẩm.

### *c. Công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai tuyên truyền phổ biến các luật, Nghị quyết mới ban hành.*

Trên cơ sở Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 và các văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh, Sở Tư pháp Thanh Hóa, UBND huyện kịp thời ban hành các văn bản đáp ứng việc quán triệt, chỉ đạo, triển khai các văn bản pháp luật theo thẩm quyền.

### *d. Công tác PBGDPL cho một số đối tượng đặc thù theo quy định của Luật phổ biến giáo dục pháp luật*

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là cầu nối để đưa pháp luật vào cuộc sống, ngay từ đầu năm, UBND huyện, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả công tác PBGDPL; hòa giải cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn. Trong quá trình thực hiện, UBND huyện, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện luôn chỉ đạo các đơn vị luôn chú trọng hoạt động PBGDPL cho các đối tượng đặc thù thông qua nhiều hình thức, như: tư vấn, phổ biến pháp luật trực tiếp; thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý; cung cấp tài liệu PBGDPL; lồng ghép phổ biến pháp luật trong các hội nghị của cơ sở, trung tâm học tập cộng đồng, trong các hoạt động giáo dục, đặc biệt thông qua việc dạy và học trong các nhà trường, qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội (zalo, facebook...), sinh hoạt câu lạc bộ của các đoàn thể như Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên...

Đồn Biên phòng Hoàng Trường đã xây dựng Kế hoạch phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể của 05 xã (Hoàng Phú, Hoàng Thanh, Hoàng Tiến, Hoàng Trường, Hoàng Hải) để tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân, thường xuyên nhắc nhở các đơn vị ven biển bám sát Kế hoạch tuyên truyền của UBND huyện và của UBND các xã đã ban hành tập trung vào nội dung tuyên truyền, phổ biến về các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh đánh bắt, chế biến hải sản của nhân dân các xã ven biển.

Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và xã hội, Phòng Tư pháp các chủ doanh nghiệp tuyên truyền về pháp luật lao động, chính sách BHXH, BHYT, Luật An toàn vệ sinh lao động cho công nhân, lao động trẻ đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn huyện.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chỉ đạo các Trường học đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhà trường; giáo dục chính khóa, thông qua việc lồng ghép trong các hoạt động giáo dục ở cấp mầm non, môn học đạo đức ở cấp tiểu học, môn học giáo dục công dân ở cấp THCS, THPT; giáo dục ngoại khóa và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp... Từ đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, cán bộ, giáo viên tại các cơ sở giáo dục, góp phần làm giảm tình trạng vi phạm pháp luật.

Công an huyện tăng cường công tác tuyên truyền, cảm hóa, giáo dục, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật cho thanh, thiếu niên, người có quá khứ lầm lỗi, người có nguy cơ phạm tội và vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện; phối hợp với các nhà trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở trên địa bàn huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến bạo lực học đường, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tác hại ma túy, thuốc lá điện tử và vận động vận động học sinh giao nộp các vũ khí, công cụ hỗ trợ tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến bạo lực học đường.

### **3. Tình hình hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PHPBGDPL).**

Ngày 03/4/2023, Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định số 1097/QĐ-UBND về kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện, gồm

30 người. Hội đồng cơ bản thực hiện tốt vai trò là đầu mối phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện; hướng dẫn, định hướng triển khai và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị - xã hội trong thực hiện công tác PBGDPL. Thành viên Hội đồng cơ bản thực hiện tốt công tác phối hợp, thông tin kịp thời trong thực hiện nhiệm vụ gắn với vị trí việc làm của mỗi thành viên.

Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-HĐPH ngày 08/5/2023 về Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện năm 2023. Qua đó, Hội đồng PHPBGDPL huyện thường xuyên, chú trọng tham mưu cho UBND huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng địa phương; thông qua các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật đa dạng, thiết thực góp phần hình thành ý thức chủ động, tích cực tìm hiểu pháp luật, tôn trọng và tuân thủ pháp luật của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

6 tháng đầu năm, các cơ quan thành viên của Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật sau:

+ UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật phòng chống bạo lực gia đình, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật với **248** người tham gia.

Phối hợp với Ban Tôn giáo Sở Nội vụ tuyên truyền cho **200** người là tín đồ, phật tử tại xã Hoàng Xuyên, Hoàng Cát, Hoàng Quý và Hoàng Hợp; phối hợp với chi cục Thủy sản, sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Thanh Hóa về việc phối hợp tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền Luật thủy sản và kế hoạch hành động chống khai thác bất hợp pháp trên biển (IUU) **02** cuộc với **150** người tại các xã Hoàng Trường, Hoàng Thanh, Hoàng Phụ, Hoàng Châu người tham gia; phối hợp với Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực quản lý nhà nước và cập nhật kiến thức về an toàn thực phẩm cho **79** người là công chức viên chức phụ trách ATTP các phòng chuyên môn; cán bộ công chức cấp xã và viên chức thuộc trạm y tế cấp xã.

+ Công an huyện tổ chức tuyên truyền, cảm hóa, giáo dục, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật cho thanh, thiếu niên, người có quá khứ làm lỗi, người có nguy cơ phạm tội và vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện với **450** người tham gia;

+ Đoàn biên phòng Hoàng Trường huấn luyện có **66** cán bộ, chiến sỹ thuộc Trung đội dân quân biển xã Hoàng Trường và các tiểu đội dân quân biển Hoàng Tiến, Hoàng Thanh, Hoàng Phụ, Hoàng Hải, trong nội dung huấn luyện có nội dung tuyên truyền về nhiệm vụ dân quân tự vệ biên tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; nội dung cơ bản của Công ước Liên hợp quốc về Luật biển Việt Nam, tuyên bố ứng xử các bên trên biển đông, chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; quy trình phối hợp kiểm tra, bắt giữ tàu thuyền vi phạm chủ quyền và pháp luật trên biển; hiểu biết chung về thông tin, một số quy định về ký tín, ám hiệu và hiệp đồng trên biển.

+ Ban chỉ huy Quân sự huyện tổ chức huấn luyện dân quân phòng không và pháo binh năm 2023. Tham gia tập huấn, có **121** dân quân phòng không, không quân các xã: Hoàng Xuyên, Hoàng Đạt, Hoàng Thanh, Hoàng Tiến, Hoàng Ngọc, Hoàng Phụ, Hoàng Hải, Hoàng Châu, Hoàng Trung, Hoàng Lộc và TT Bút Sơn. Trong đợt huấn luyện, các đồng chí dân quân phòng không, không quân được bồi dưỡng kiến thức về chính trị, nội dung chính là: Dân quân tự vệ tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân; tình hình kinh tế - xã hội, an ninh trật tự địa phương, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân của dân quân tự vệ tham gia giải quyết tình hình phức tạp trên địa bàn...

Tổ chức huấn luyện cho 71 đồng chí thuộc lực lượng dân quân biển của 5 xã ven biển: Hoàng Trường, Hoàng Hải, Hoàng Tiến, Hoàng Thanh, Hoàng Phụ về bồi dưỡng kiến thức giáo dục chính trị, quân sự.

+ Huyện ủy Hoàng Hóa phối hợp Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức ra mắt mô hình "Dân vận khéo" trong bảo vệ môi trường và tập huấn bảo vệ môi trường cho **150** người tham gia tại xã Hoàng Đạo.

## **II. CÔNG TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ**

### **1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở**

UBND huyện thường xuyên quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; thông qua công tác hòa giải ở cơ sở, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vai trò, ý nghĩa của công tác hòa giải; từ đó củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Tổ hòa giải ở cơ sở, góp phần giữ gìn tình làng nghĩa xóm, tình đoàn kết, tương thân tương ái, hòa thuận hạnh phúc trong mỗi gia đình; giải quyết kịp thời, hiệu quả các vụ việc phát sinh từ cơ sở, không để các mâu thuẫn, tranh chấp trở thành xung đột xã hội, hạn chế đơn thư vượt cấp, ngăn ngừa phát sinh tội phạm và tác động tích cực đến đời sống xã hội ở cơ sở. Trong năm, UBND huyện ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, cụ thể:

- Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 20/02/2023 về Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Hoàng Hóa năm 2023;

- Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 12/01/2023 về kiểm tra công tác đăng ký, quản lý hộ tịch; ban hành văn bản; xử lý vi phạm hành chính; chứng thực; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và hoà giải ở cơ sở năm 2023;

- Công văn số 1046/UBND-TP ngày 26/4/2023 về hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Thực hiện Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 19/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện ban hành Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 30/5/2023 tổ chức tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn

huyện Hoàng Hóa gửi các phòng, ngành, đoàn thể có chức năng thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở và UBND các xã, thị trấn để tổ chức thực hiện theo hướng dẫn.

## **2. Củng cố, kiện toàn Tổ hòa giải, hòa giải viên.**

UBND các xã, thị trấn thường xuyên chú trọng rà soát, củng cố, kiện toàn, các Tổ hòa giải ở cơ sở khi có sự thay đổi về công tác nhân sự quy định. 6 tháng đầu năm 2023, toàn huyện có 243 Tổ hòa giải, với 1.656 hòa giải viên. Nhìn chung, các tổ hoà giải và hoà giải viên từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hoà giải ở cơ sở theo quy định.

## **3. Tổng hợp, thống kê, theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở, kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở.**

6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn toàn huyện không phát sinh vụ việc hòa giải nào.

Nhìn chung, UBND các xã, thị trấn từng bước quan tâm đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ công tác hòa giải ở cơ sở theo thẩm quyền. Tuy nhiên, hoạt động hòa giải cơ sở ở một số nơi còn khó khăn về kinh phí, chất lượng hoạt động có nơi còn chưa cao.

## **4. Phát huy vai trò nòng cốt của Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp và các tổ chức thành viên trong thực hiện nhiệm vụ có liên quan**

Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phối hợp giữa UBND với Ủy ban MTTQ cùng cấp theo quy định tại Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT/CP-UBTUMTTQVN ngày 18/11/2014 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hoà giải ở cơ sở để hướng dẫn, giúp đỡ, thuyết phục các bên tranh chấp đạt được sự đồng thuận, tự nguyện giải quyết với nhau những mâu thuẫn, nhằm giữ gìn đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Trách nhiệm của MTTQ và các tổ chức thành viên, hòa giải viên trong việc theo dõi thực hiện kết quả hòa giải thành được tăng cường; quan tâm hướng dẫn các bên thực hiện việc yêu cầu Tòa án nhân dân công nhận kết quả hòa giải thành theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

## **III. XÂY DỰNG XÃ, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT**

### **1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc**

Thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, Thông tư số 09/2021/TT-BTP và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Tư pháp; UBND huyện thường xuyên chỉ đạo các phòng, ngành phối hợp với UBND các xã, thị trấn trong việc tổ chức thực hiện duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, cụ thể như: Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 20/02/2023 về Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Hoàng Hóa năm 2023; Công văn số 1046/UBND-TP ngày 26/4/2023 về hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Bên cạnh đó, UBND huyện thường xuyên quan tâm, chỉ đạo Trung tâm Văn hóa TT-TT-DL huyện phối hợp với các phòng, ngành liên quan đẩy mạnh tuyên truyền về thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong các chuyên mục, bản tin pháp luật trên hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở để cán bộ, đảng viên, nhân dân biết và thực hiện. Tổ chức hội nghị giao ban, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho các thành viên Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện, công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, bồi dưỡng kịp thời nghiệp vụ xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định.

## **2. Công tác kiện toàn về tổ chức và kết quả hoạt động của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật**

Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 12/5/2023 về việc kiện toàn Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện; đồng thời ban hành Thông báo về phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện. Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công các thành viên Hội đồng đã chủ động, phát huy cao tinh thần, trách nhiệm trong hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc UBND các xã, thị trấn, các ngành thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật thuộc lĩnh vực theo dõi, phụ trách duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả các chỉ tiêu, tiêu chí đã đạt được; đồng thời tích cực tham gia các hội nghị giao ban, thẩm định và cho ý kiến đánh giá công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; đảm bảo nguyên tắc dân chủ, khách quan, công bằng, công khai và minh bạch theo quy định của pháp luật.

## **3. Kết quả việc đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2023**

Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn duy trì, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Thực hiện hướng dẫn, đánh giá và tham mưu ban hành Quyết định quyết định số 197/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 về công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022, có 36/37 xã, thị trấn đạt chuẩn TCPL năm 2022 và 01 xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

## **IV. KINH PHÍ DÀNH CHO CÔNG TÁC PBGDPL, HÒA GIẢI CƠ SỞ, XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT**

Nhìn chung, các đơn vị đã quan tâm bố trí kinh phí cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định. *(Có biểu mẫu gửi kèm)*

### **B. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

#### **1. Đánh giá kết quả đạt được**

*(Có biểu kèm theo)*

#### **2. Ưu điểm, khó khăn, hạn chế**

##### **2.1. Về ưu điểm**

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm 2023 đã bám sát nhiệm vụ chính trị của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Nội dung, phương pháp tuyên truyền PBGDPL đã có nhiều đổi mới cho phù hợp với tình hình thực tế ở cơ sở; công tác tuyên truyền PBGDPL đã bám sát vào các kế hoạch của Hội đồng phối hợp PBGDPL của tỉnh và của UBND huyện; chất lượng, hiệu quả tuyên truyền PBGDPL ngày càng được quan tâm, chú trọng và nâng cao; cán bộ và các tầng lớp nhân dân ngày càng quan tâm hơn đến thụ hưởng chính sách pháp luật.

## **2.2. Về khó khăn, hạn chế**

- Một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến công tác PBGDPL từ đó dẫn đến công tác tuyên truyền PBGDPL có nơi chưa được thường xuyên, kết quả chưa cao.

- Sự phối hợp giữa một số cơ quan, đơn vị với cấp xã, các thành viên trong Hội đồng phối hợp PBGDPL chưa được thường xuyên, chặt chẽ; các thành viên tham gia Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện, báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã đều làm việc kiêm nhiệm nên chưa dành nhiều thời gian cho công tác PBGDPL.

- Hòa giải viên ở cơ sở chủ yếu là hoạt động kiêm nhiệm, chế độ thù lao thấp nên việc vận động những người có kinh nghiệm, có kiến thức pháp luật, kiến thức xã hội, có uy tín tham gia hòa giải vẫn còn khó khăn, bất cập.

- Hoạt động quản lý nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở có nơi vẫn còn hạn chế; một số đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến công tác hòa giải ở cơ sở; chất lượng hòa giải viên có nơi còn hạn chế.

- Công tác phối hợp giữa UBND với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên ở một số đơn vị trong công tác hòa giải ở cơ sở có nơi còn chưa thường xuyên. Một số mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở chưa được phát hiện, hòa giải kịp thời.

- Điều kiện đảm bảo cho công tác tuyên truyền PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật còn nhiều khó khăn.

## **2.3. Nguyên nhân**

- Đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác PBGDPL làm công tác kiêm nhiệm, kỹ năng tuyên truyền, kiến thức pháp luật hạn chế nên chất lượng, hiệu quả công việc chưa cao; chưa có chế độ thù lao cho báo cáo viên pháp luật và tuyên truyền viên pháp luật cơ sở

- Chưa mở được nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho hòa giải viên cơ sở; chưa thực hiện khen thưởng cho hòa giải viên cơ sở có thành tích xuất sắc trong công tác hòa giải cơ sở

- Số lượng văn bản phải tuyên truyền, phổ biến nhiều, phức tạp, đòi hỏi tính chuyên sâu cao, nhưng tính chủ động nghiên cứu tìm hiểu, tự học hỏi pháp luật của một số thành viên trong Hội đồng phối hợp PBGDPL và một bộ phận công chức, viên chức được đảm nhận công tác tuyên truyền PBGDPL chưa cao.

## **C. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM**



1. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp với các cấp, các ngành trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 .

2. củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm, chất lượng và kỹ năng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật

3. Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 18/01/2023 về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023; Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 20/02/2023 về Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Hoằng Hóa năm 2023.

4. Lựa chọn nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp sát với từng nhóm đối tượng, địa bàn dân cư. Hình thức phổ biến phong phú, đa dạng và vận dụng linh hoạt, khắc phục sự rập khuôn, nhàm chán; lồng ghép việc PBGDPL với các hoạt động sinh hoạt chính trị, văn hóa, văn nghệ, thông qua các tổ chức hội đoàn thể.

5. Chú trọng việc tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân ý thức, trách nhiệm trong việc tự tìm hiểu, tự nghiên cứu pháp luật; ý thức tuân thủ pháp luật; gắn công tác PBGDPL với thực thi pháp luật; công tác hòa giải ở cơ sở; đây là hình thức có tính PBGDPL cao vì nó không chỉ giải quyết tranh chấp, mà thông qua hoạt động này để PBGDPL trong cộng đồng dân cư.

UBND huyện báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm 2023 để Sở Tư pháp tổng hợp theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- Sở Tư pháp (b/c);
- T.Trực HU, HUBND huyện (b/c);
- Chủ tịch, PCT UBND huyện (b/c);
- Các phòng, ngành liên quan;
- Lưu: VT, TP.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thị Thu Hà**

